

Bộ chính trị CSVN đã đưa nhóm chuyên nghiệp

Sau vụ CSVN bán nguyệt cho TC, theo lời ông Hoàng Minh Chính cho biết thì không ai biết được ai trong bộ chính trị đã ký tên trong vụ bán nguyệt chuyên nghiệp. Bộ chính trị CSVN đã đưa nhóm chuyên nghiệp và Bí Mật Đã Đốt Bộ T Mí và sau đây là những diễn biến vụ cuộc Bán Nguyệt như sau :

1) Lê Khả Phiêu bắt TC gài M Nhân K lý cô Trồng M Vân (Cheng Mei Wang) lúc Lê Khả Phiêu sang thăm TC năm 1988 và sanh đứa con gái. LKP không đem con vì sợ tai tiếng đứa con nhũn TC gọi vẫn theo dõi ở vùng biên vào tháng 01/1999. Đứng theo dõi đứa ra ánh sáng vụ này nên LKP không hợp tác. Và cuộc Lê Khả Phiêu phải bắt ký biên nhận biên ngày 30/12/1999.

2) Ngày 31/12/1999 phái đoàn TC công đưa do ông Tang Jiaxuan và tình báo TQ sang Việt Nam, họp kín ông Lê Khả Phiêu bàn thêm vụ vụ biên nhận.

3) Ngày 25/12/2000, Lê Khả Phiêu phái Nguyễn Duy Niên sang TC, ông Nguyễn Duy Niên cho biết Lê Khả Phiêu đã đồng ý việc biên nhận thêm đất. TC nghe tin rất hoan hỷ mời chiêu đãi Nguyễn Duy Niên một cách nồng nhiệt với nhũn Cung Trồng M N nhà khách Diao-yu-tai ăn nhũn cùng ông Nguyễn Trồng Tang Jiaxuan .

4) Bộ Trồng TC Tang Jiaxuan gọi theo kín nhũn tin nhũn họp Bộ Trồng CSVN tại Thailand khi ông viếng thăm nhũn chuyên nghiệp. Ngày 26/07/2000. Ông Nguyễn Duy Niên đáp chiếc Air Bus bay phi trồng N Bài vào lúc 0647 giờ sáng Thái Lan họp Bộ Trồng Nguyễn giao TC tại khách sạn Shangri-Hotel Bangkok phía sau phòng Ballroom 2. Cuộc họp rất nghiêm túc. Tang giao cho Niên một chong hồ sơ đòi CSVN biên nhận thêm đất, biên trong hồ sơ ghi rõ TQ đòi luôn 50/50 lãnh biên vùng V nh Bộ Việt, đòi Viet Nam công 24 ngàn Km2 vùng biên cho TQ. Ngày 28/07 bộ chính trị nhóm họp kín.

5) Sau 2 tháng họp kín và bàn bạc. Bộ chính trị CSVN công Phan Văn Khải qua họp một Lý Bộ ng. Phan Văn Khải bay chuyên máy bay số nhũn tại Việt Nam ngày 26/09/2000 qua Bộ Kinh và được xe Limo chở phi trồng Bộ Kinh và Quồng Trồng Nhân Dân vào trưa hôm đó. Nhìn thấy một Khải theo không hài lòng và hoan mang vụ vụ biên nhận (Đi nhũn chuyên Khải không rõ chuyên nghiệp). Lý Bộ ng cho Khải biết là hai tay Lê Khả Phiêu và Giang Trồng Dân đã họp nhau 2 lần cho vụ biên nhận đất. Lý Bộ ng ôm chong PVK và khen trồng CSVN làm việc rất tốt và ông cho biết là đã có Nông Đồng M nh (lúc đó là chong Quồng H DCSVN) đã đi đêm sang TC vào tháng 04/2000 và Lý Bộ ng đã họp với Nông Đồng M nh, vào tháng 8 năm 2000 ở New York Hoa Kỳ. Lý Bộ ng cho biết Nông Đồng M nh phải được công làm Trồng Bí Thư trồng CSVN sau khi Lê Khả Phiêu xuống, nhũn không thì sẽ bắt TC 'đòi nhũn cũ'. Khải trồng khi vụ vụ nhũn công vụ biên nhận vùng biên VN và nói với LB là sẽ xem lời sẽ việc ... Lý Bộ ng nhấn một bắt Khải nhũn công, vào giờ đi nhũn theo, nói gì trong đó và theo lời nói là Chong Trồng Giang Trồng Dân nhũn họp Khải tại Zhong-nai-hai và sau đó Khải được đưa đi họp GTD và cho ông Zhu Rongji hỏi đưa Khải nói : TC đã nhũn trong tay Lê Khả Phiêu, Nông Đồng M nh... nhũn không nghe lời TQ Khải sẽ bắt tay chạy và coi chong bộ 'chích thu c'. Khải cuồng đưa và run sợ, sau đó đòi vụ. Trồng khi Khải vụ, một lần nhũn Giang Trồng Dân nhũn Khải gọi lời thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đồng M nh chong không nhũn công tên nhũn khác trong Quồng H CSVN. Khải không được kho nhũn nhũn một vụ quồng khách vì tính tình nhũn nhũn vì không nghe lời đàn anh ...

6) Vào ngày 24/12/2000, Thủ Tướng Nguyễn Gia Định VN Lê Công Phụng đồng ý cho Trại Địch Lữ Đoàn phải âm thầm đến TC gặp tình báo của TC là ông Hoàng Di, ông này là cánh tay phải của Bộ Trưởng Nguyễn Gia Định TC. Ông ta nói tình hình Việt Nam rành. Hai bên đã gặp nhau một lần để đi tìm X gôn biên giới Việt, (Tỉnh Móng Cái Việt Nam).. Theo báo cáo cho Bộ Chính trị CSVN, ông Lê Công Phụng cho biết lúc đầu ông Hoàng Di vẫn khẩn khẩn đòi chia 50/50 với Việt Nam về vùng biên giới Việt Nam 'Beibu Bay' đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ sau đó ông Phụng, đồng ý cho Bộ Chính trị đến trước là xin lấy 6 % của Vùng biên giới khu vực Bạch Long Vĩ vì đã đồng ý lâu đời là của Việt Nam. Kết quả cuộc đi đàm Việt Nam còn lấy 56 % Vùng Biên Việt và mất đi 16 ngàn sq Km vùng Việt Nam cho TC.

7) Ngày 25/12/2000, ông Trần Đức Lương rời Hà Nội qua Bắc Kinh gặp Giang Trạch Dân và đồng ý cho Thành Bắc của Quảng Trường Nhân Dân, theo tài liệu lấy được của tình báo TC. Trần Đức Lương và Lê Khả Phiêu chính thức quyết định thông qua báo chí để hai bên hi vọng có hi vọng để chốt chốt lại phần đất của hai nước trong quá khứ. Phe thân Nga và Phe Miền Nam đã không đồng ý cho đồng ý với Lê Khả Phiêu và Trần Đức Lương. Báo chí nói rằng hi vọng cho TC đồng ý chính Giang Trạch Dân và đồng ý CSTQ trả cho số tiền là 2 tỷ usd đồng ý chuyển cho Việt Nam qua hình thức Đầu Tư. Đồng ý CSTQ chốt cho đồng ý CSVN sẽ phải làm gì trong kế hoạch hai đồng ý tháng 9 vào tháng 3 năm 2001.

8) Ngày 26/12/2000 vào lúc 1400 giờ, Lý Bằng đồng ý của Việt Nam đưa ra để gặp Trần Đức Lương ở Quảng Trường Nhân Dân (QTNN). Lý Bằng cho Lương biết là số tiền 2 tỷ dollar để mua 16 ngàn km2 vùng Việt Nam Beibu của Việt Nam là hợp lý. Trần Đức Lương cảm ơn đồng ý CSTQ với số tiền này. Số tiền 2 tỷ đồng này đồng ý Lương đem về để làm bất cứ phần nào của Khố, Kiot và những nhân vật khác trong quá khứ CSVN. Ông Lý Bằng nhắc lại chuyển TC đã bán vũ khí và hỗ trợ cho đồng ý CSVN trong thời gian chiến tranh và số tiền trên TC dùng để trao đổi mua lại vùng đất Bắc Sapa của Việt Nam, ở Nam Quan, Bắc Địch, Cao Bằng ... Thêm vào nữa Lý Bằng chốt lại để thăm Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh ! Sau đó Lương đồng ý của mình lên xe Limo và đưa về Zhong-nan-hai để gặp Zhu Rongji. Zhu Rongji không nói gì khác hơn là nhắc lại số tiền 2 tỷ đồng sẽ đồng ý của giao cho Việt Nam sau khi Lương trở về nước.

9) Ngày 26/02/2001 Nguyễn Minh Cẩm bay sang TC để gặp ông Qian Qichen tại đảo Hoàng Nam. Nguyễn Minh Cẩm cảm ơn TC đã mua vùng Việt Nam Bắc Việt của Việt Nam (Beibu Bay) với giá 2 tỷ usd.